

สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	สรุปรายงานการประชุม กรณีเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ	สาธารณสุขจังหวัด	
2	คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 162/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 22) ข้อ 1 ผ่อนคลายให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า เปิดดำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 74 คน และต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ	สาธารณสุขจังหวัด	
3	การจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19 ได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจแล้ว วันที่ 29 มกราคม 2564 กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมาประเมิน เมื่อได้รับการรับรองแล้ว คาดว่าจะเปิดได้ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้คณะกรรมการโรคติดต่อ ออกคำสั่งตาม มาตรา 22 (1), 34 (7) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้เปิดศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด (Hospital) ที่หอพัก ม.ราชภัฏฯ จนถึง 31 มีนาคม 64	สาธารณสุขจังหวัด	
4	การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา ในเรื่องการขอใช้สถานที่(หอประชุม) ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม และทำหนังสือมอบหมายภารกิจให้ อบจ.เพื่อเตรียมการสนับสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่าย เมื่อมีคำสั่งให้เปิดจะสามารถเปิดได้ภายใน 72 ชม. ส่วนการออกคำสั่งเปิดรพ.สนาม รอพิจารณาอีกครั้ง	สาธารณสุขจังหวัด/ ม.ราชมงคล (หันตรา)/ อบจ.	
5	คณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก(Active Case Finding) ในสถานประกอบการ โดยแนะนำผู้ประกอบการว่าต้องมีปัจจัยเสี่ยง	สาธารณสุขจังหวัด	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>สัมพันธ์ทางระบาดวิทยา 4 ข้อ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ และนำเรื่องเข้า คกก.โรคติดต่อภายหลัง กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะนำเข้าคกก.โรคติดต่อ พิจารณาต่อไป</p> <p>กรณี รพ.เอกชน ร่วมกับผู้ประกอบการ ต้องการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง มอบสาธารณสุขจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อเสนอคกก.โรคติดต่อ พิจารณาครั้งต่อไป</p>		
6	<p>โรงพยาบาลอุทัย เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องผู้ป่วยโควิด-19 จาก อบจ. คณะกรรมการโรคติดต่อ มอบโรงพยาบาลอุทัยหารือกับ นายก อบจ. และนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>	ผอ.รพ.อุทัย/อบจ.	
7	<p>มติคณะกรรมการโรคติดต่อรับทราบ การขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานของฮอนด้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากได้มีคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 4073/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องการจัดงาน/กิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ก่อนการจัดงาน/กิจกรรม ผู้จัดงาน/กิจกรรม ให้เสนอแผนต่อหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนจัดงาน/กิจกรรม - แผนควบคุมโรค - หนังสือยินยอมให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เข้าตรวจดำเนินการฯ 	สาธารณสุข/ศปก.อำเภอวังน้อย	
8	<p>รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มอบศึกษาธิการหารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาในการเปิดเรียน</p>	ศึกษาธิการ	
9	<p>มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในการป้องกันวิกฤตการณ์ควบคุมโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่งจังหวัดที่ 1/2564 โดยพิจารณาความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และมาตรการของพื้นที่ข้างเคียง โดยพิจารณาผ่อนปรนให้เปิดกิจการ/กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานที่เล่นตุ้ยม ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต - สถานดูแลผู้สูงอายุ 	สาธารณสุข	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ ที่มีการจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน120คน - สนามซ้อมมวย - ค่ายมวย - โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ - โรงยิม - สถานประกอบการฟิตเนส - สถาบันลีลาศ สอนลีลาศ <p>และมอบอำนาจ ผวจ.หาก ศบค.มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ผวจ.ดำเนินการออกคำสั่งได้ โดยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการฯ</p>		
10	มติคณะกรรมการรับทราบสถานที่สำหรับจัดทำ ศูนย์ห่วงใยแหล่งที่ 2 หอพักแรงงานต่างด้าวเอกชน แยกสีขวา อ.วังน้อย เป็นสถานที่พักคอยของแรงงานต่างด้าว รอผลการดำเนินคดี รอผลการตรวจโรค เพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดหางานต่อไป มอบรองเพิ่มศักดิ์หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ และมานำเสนอต่อไป	รองเพิ่มศักดิ์/ สาธารณสุข/ท้องถิ่น/ อบจ/อปท.	
11	ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ถ้ากักตัวที่บ้านไม่ได้ ให้แต่ละอำเภอจัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในอำเภอนั้นๆ โดยท่าน ผวจ.จะหารือในที่ประชุมนายอำเภอ (วันพฤหัสบดี)	สาธารณสุข	
12	แจ้งให้ทราบเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์กรณีโรคระบาดในสัตว์ (สุกร) และมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา	ปศุสัตว์	
13	การขนส่งพนักงานโรงงาน เนื่องจากต้องเว้นที่นั่ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หากควบคุมไม่ดีจะทำให้มีความเสี่ยง ผวจ.หารือส่วนกลางการผ่อนปรนการเข้มงวดรถรับ-ส่งพนักงาน	ผวจ./ขนส่ง	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา